
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
เมื่อวันจันทร์ ที ่19 มิถุนายน ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ น 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 
   ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์    บุญสุวรรณ์ 
๒. นายอภิเชษฐ์    ไชยเดช รองประธานสภาฯ อภิเชษฐ์    ไชยเดช 
๓. นายจรรยา   หยูคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรรยา   หยูคล้าย 
๔. นายสุโชค   กาญจนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุโชค   กาญจนา 
๕. นายคล่อง    ด าชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คล่อง    ด าชู 
๖. นายณฐภัทร   กลับศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ณฐภัทร   กลับศรี 
๗. นายสานนท์   ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สานนท์   ณ นคร 
๘. นายอุดร   บุรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อุดร   บุรีภักดี 
๙. นายสุทิน    ประทุมเมศว์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุทิน    ประทุมเมศว์ 

๑๐. นายปราโมทย์    ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปราโมทย์    ชูทิพย์ 
๑๑. นางชมัยพร    พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชมัยพร    พิทักษ์ 
12. ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พีระ   เรืองช่วย 

     ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายนิตย์   แก้วขุนราม นายกเทศมนตรี นิตย์   แก้วขุนราม 
๒. นายน้อย   ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี น้อย   ชิตศักดิ์สกุล 
๓. นายจารุพัฒน์   คงหอม รองนายกเทศมนตรี จารุพัฒน์   คงหอม 
๔. นางภรทิพย์  ดีทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ภรทิพย์  ดีทอง 
5. นายพิศณุ    ทองสง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พิศณุ   ทองสง 
6. นายศุภโชค  สงชู ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภโชค  สงช ู
7. นางพรรณี   ศรีจริต ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี   ศรีจริต 
8. นายปรัญญา   ทองนุ่น นิติกรช านาญการ ปรัญญา   ทองนุ่น 

 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ  
จ านวน ๑2 คน ประธานสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา 
ฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ และด าเนินการ 
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระ 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1       
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 เมื่อวันที่ ๒4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ      
สมัยที่ 1  เมื่อวันที่ ๒4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ว่ามีข้อความตอนใด
จะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 การพิจารณาอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  

ประธานสภาฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ก าหนดให้การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
ร า ย ก า ร ใ ห ม่ ใ ห้ เ ป็ น อ า น า จ อ นุ มั ติ ข อ ง ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น                                                                
และขอเชิญนายเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่เทศบาลต าบลท่าประจะ ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุประเภท
รายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ 
หิน ดิน ทราย ฯลฯ และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานก่อสร้าง งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท
รายจ่ายค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับระบบ
ประปา แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอส าหรับการ
เบิกจ่ายจึงมีความเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 2 รายการดังนี้  
 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
ติดตั้งรถตักหน้าขุดหลัง (JCB ) งบอนุมัติ จ านวน 1๕0,000 
บาท เพ่ือตั้งจ่ายเพ่ิมเติม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้าง งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค โครงการค่าไฟฟ้า 
จ านวน 70,000 บาท 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
ติดตั้งรถตักหน้าขุดหลัง (JCB ) งบอนุมัติ จ านวน 1๕0,000 
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บาท เพ่ือตั้งจ่ายเพ่ิมเติมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้าง งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ โครงการค่าวัสดุก่อสร้าง 
จ านวน 80,000 บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  จึงขอมติที่ประชุม                   
ว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2566 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่ ให้อนุมัติ
ด้วยการยกมือ  

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑2  เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -   เสียง 

งดออกเสียง   -   คน  

ระเบียบวาระท่ี 4 ขอความเห็นชอบรับโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน              
หมู่ที่ 4 (บ้านห้วยแหยง) ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด                    
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ     

ทุกท่าน ตามญัตติท่ีเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรับโอนการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยแหยง เนื่องจากเทศบาล
ต าบลท่าประจะได้รับแจ้งจากกิจการประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔      
บ้านห้วยแหยงว่าตามที่ได้มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าเมื่อวันที่             
8 พฤษภาคม 2566 ไม่สามารถเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาและบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้านแทนต าแหน่งที่ว่าง
ได้เนื่องจากไม่มีสมาชิกผู้ใช้น้ ารับสมัครเลือกตั้งหรืออาสาท า
หน้าที่กรรมการ โดยมีสาเหตุจากการประสบปัญหาด้านระบบ
การผลิตท าให้น้ าไม่เพียงพอกับการใช้ในช่วงฤดูแล้งรวมทั้ง
อ ุปกรณ์ที ่เ สื ่อมช า ร ุดท า ให ้ม ีน้ า รั ้ว ไหลทิ ้ง และต ้อง เส ีย
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากท าให้ประสบปัญญาขาดทุนสะสม
อย่างต่อเนื ่องจึงมีมติจากที ่ประชุม ให้ส่งมอบการบริหาร
กิจการประปาให้เทศบาลต าบลท่าประจะด าเนินการบริหาร
จัดการแทนจากเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะผู้บริหารจึงเสนอ
ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ
ต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดมีสมาชิกสภาท่าน
ใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนการบริหารกิจการประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ 4 (บ้านห้วยแหยง) ด้วยการยกมือครับ    

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ        ๑2  เสียง 
                  ไมเ่ห็นชอบ       -   เสียง 

งดออกเสียง     -   คน  
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ระเบียบวาระท่ี 5 ขอความเห็นชอบรับมอบการอุทิศที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ก่อ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าประจะ 

ประธานสภาฯ                                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายกเทศมนตรี เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ าฯ  ต า มที่ น า ง ว ร ร ณี   ศิ ริ ร อ ด                          

แสดงความประสงค์อุทิศที่ดินให้กับเทศบาลต าบลท่าประจะ   
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลต าบลท่าประจะ          
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 45800 เล่มที่ 458 หน้า 100 ระวาง 
๔๙๒๔ I ๐๖๘๐-๓ เลขที่ดิน 247 หน้าส ารวจ 5459 เนื้อที่ดิน
จ านวน 3 งาน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางวรรณี  ศิริรอด เป็นผู้ถือครอง
ที่ดินแปลงดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับการก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาลได้ด าเนินการเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ     
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลต าบลท่าประจะ ดังนั้น
เพ่ือให้การอุทิศที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของ    
ผู้อุทิศจึงขอความเห็นชอบสภาเทศบาลต าบลท่าประจะในการรับ
โอนที่ดินดังกล่าวเ พ่ือจะได้ด า เนินการยื่นขอจดทะเบียน             
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามขั้นตอนของ
กฎหมายต่อไป 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดสอบถามหรือจะอภิปรายขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอ
ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ     ๑2  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   -   คน 

ระเบียบวาระท่ี 6 แจ้งรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2566 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งรายละเอียดเกี่ยวการรายงานผลการ
ประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล     
ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลในคณะ 
กรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและประเมินมาตรฐานขั้นต่ า
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
ประจ าปี พ.ศ.2566 และได้ขอความร่วมมือเทศบาลด าเนินการ
บันทึกข้อมูลตามแบบการประเมินผลลงในโปรแกรมระบบ
ประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
ประจ าปี  พ.ศ.2566 บัดนี้  เทศบาลต าบลท่าประจะได้
ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบประมวลผลการประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะประจ าปี พ.ศ.2566 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐาน     
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ขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล       
ท่าประจะ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิก
สภาฯ หากมีสมาชิกท่านใดสงสัยก็ให้สอบถามได้ 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้รายงานผลการประเมินมาตรฐาน    
ขั้ น ต่ า ก า รจั ดบริ ก า ร ส าธ า รณะประจ าปี  พ . ศ .2566                  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน
แล้วท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุม
รับทราบ 

ประชุม                                                 รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติอื่น ๆ  (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ                                  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ                

ขอเชิญครับ 
นายสุทิน   ประทุมเมศร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีเรื่องที่ปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ ดังนี้ 
1.ตามที่ ได้ท าหนังสือร้องทุกข์ขอป้ายซอย หมู่ที่  3 ขอ

สอบถามไปยังฝ่ายบริหารว่าตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
2.บริเวณถนนไม้เสียบเกิดอุบัติเหตุบ่อยอยากให้มีการติดตั้ง

สัญญาณไฟกรพริบบริ เวณปากทางถนนสายไม้ เสียบและ              
ถนนสายไส้เหรียง เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ 

3.สะพานบริเวณบ้านท่าเรือต่างระดับกับถนนท าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อย ขอฝากไปยังผู้บริหารช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้ด้วย 

นายกเทศมนตรี               เรื่องสัญญาณไฟกระพริบถนนสายไส้เหรียงผมก็รับทราบแล้ว     
แต่เนื่องจากงบประมาณของเราไม่เพียงพอซึ่งจะท าการโอน
งบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป กรณีสะพานบ้านท่าเรือผมได้
ไปดูแล้วจะมอบให้กองช่างส ารวจและด าเนินการแก้ไขให้ 

ประธานสภาฯ               ในระเบียบวาระญัตติอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดที่
จะแจ้งที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.
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ปิดการประชุม     เวลา ๑1.05 น. 

          
 
                                                                  ลงชื่อ   ประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

          (นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์)   
                                                                        ประธานสภาฯ 


